
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสองชั้น  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 

วันศุกร์ท่ี  24  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2566  เวลา  10.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสองชั้น  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

------------------------------------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม  

1. นางสาวปิยธิดา   ประเสริฐศร ี  ตําแหน่ง   ประธานสภาเทศบาล 
2. นายพินิจ    จริตรัมย ์  ตําแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายทองคํา    สุยารัมย ์  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายสัมฤทธ์ิ   กางรัมย ์  ตําแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายประดิษฐ์   ชิมรัมย ์   ตําแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายเสย    วิชัยยงค์   ตําแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล  
7. นางรัศมี    พยุงกลาง  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายสิทธิพงษ์   อะภิรัมย ์  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นางวันเพ็ญ   เจริญรมัย ์  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นางสาวลัดดา   นารัมย ์   ตําแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายประกาศ   พอกพูนดี  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร  ตําแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1.นางแตว    ศรีบุปผา  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

1. นายพิทยา  ยุวดีนิเวศ  ตําแหน่ง  นายกเทศมนตร ี
2. นายธนดล  ศรีนวล   ตําแหน่ง  รองนายกเทศมนตร ี
3. นายพรชัย  ชัยชาญ   ตําแหน่ง  รองนายกเทศมนตร ี
4. นายเยือน  ทวีฉลาด   ตําแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
5. นายพวน  อาญาเมือง  ตําแหน่ง  ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี
6. นางเต็มใจ  พรหมบุตร  ตําแหน่ง  ปลัดเทศบาล 
7. นายกิตติวัฒน์ ปิติเรอืงสิทธ์ิ  ตําแหน่ง  รองปลัดเทศบาล 
8. นางปณาล ี  เผ่าพันธ์ุ   ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองคลงั 
9. นายศุภชัย  ปัญญาไว  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง 
10. นางบุญส่ง   เกรมัย ์   ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
11. นางนวพร  สําเร็จรัมย ์  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 
12. นางสาวกิ่งกาญจน ์ แตงน้อย  ตําแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
13. นางสาววรรณาพร กีรติตระกูล  ตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
14. นางสาวสุภาวดี แสงทอง   ตําแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุข 
15. นายสนอง  ผลเจริญ   ตําแหน่ง  เจ้าพนังงานป้องกันฯ 
16. นายกิตตินันท์ กระต่ายเพ็ชร  ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
17. นายสํารวย  เกรมัย ์   ตําแหน่ง  ผู้ช่วย ผญบ. ม.5 
18. นายบุญทงิ  ก่ํารัมย ์   ตําแหน่ง  ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 16 
19. นายอนุชา  อาณาเขต  ตําแหน่ง  ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 1 

/20.นายประกิจ.... 
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20. นายประกจิ  จารัมย ์   ตําแหน่ง  ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 11 
21. นายเกษมศักดิ ์ กิริรมัย ์   ตําแหน่ง  ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 12 
22. นายภานุพงษ์ พันธุกิตติวัฒน์  ตําแหน่ง  ผช.ผญบ.ม.8 
23. นางมธุรส  ไชยสุริยา  ตําแหน่ง  ผอ.รร.บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 
24. นายอัฑฒกร  ศักดิ์ศรีตระกลู  ตําแหน่ง  ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 4 
25. นางสาวพิชญ์สุดา สุทินรัมย์   ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเสม็ด 
26. นางสาวรัตติมา ประจันบาล  ตําแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
27. นางสุธาสิน ี  ชัยชาญ   ตําแหน่ง  รก.โรงเรียนบ้านโคลด 
28. นายสุนทอง  มีมาก   ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 

29. นายวรินทร์ธร วัฒนบุญพสิุทธ์ิ  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านจอม 
30. นางสุพิณ  อาญาเมือง  ตําแหน่ง  ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 9 
31. นางจินดา  พลเลือย   ตําแหน่ง  ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 2 
32. นางสมพร  นุแรมรมัย ์  ตําแหน่ง  รพ.สต.สองช้ัน 

ผู้มาประชุม         12    คน 
ผู้ไม่มาประชุม        -    คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    32   คน 

นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ขณะนี้ ถึงเวลานัดประชุมแล้ว  มีสมาชิกมาประชุม จํานวน 11 คน ครบองค์ 
เลขานุการสภาเทศบาล ประชุม  ขอกราบเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล ได้จุดธูปเทียนบูชาพระ

รัตนตรัย  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เ ข้าร่วมการประชุม ขอเรียนเชิญค่ะ ...           
(สวดมนต์) 

นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี สมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารทุกๆ ท่าน และผู้เข้าร่วม 
ประธานสภาเทศบาล รับฟังการประชุมทุกๆ ท่าน ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน 

จํานวน 11 คน ครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตําบล
สองช้ัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2566  วันศุกร์ที่       
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่   1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี ระเบียบวาระที่  1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล ในกรณีที่มีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมทั้ง 12 ท่าน ตามระเบียบข้อบังคับ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 มาตราที่ 27 การ
 ประชุมสภาสมาชิกสภาเทศบาลที่มีสมาชิกไม่ครบองค์ประชุมจะดําเนินการประชุม
 ได้ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่ในองค์ประชุมค่ะ ซึ่งในวันนี้มีสมาชิก
 สภาเทศบาลเขต 2 นางแตว ศรีบุปผา ขอลากิจเนื่องจากติดภารกิจค่ะ  
 ข้อที่ 2 ขอให้ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมทุกท่านงดใช้เสียงหรือบันทึกภาพหรือเสียง
 จากเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เพื่อความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภาในครั้งนี้
 ขอบคุณค่ะ 
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นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ประกาศสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลสอง-  
เลขานุการสภาเทศบาล ช้ัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2566 ตามที่สภาเทศบาลตําบลสอง

ช้ัน ได้มีประกาศสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสมัย
สามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจําปีของแต่ละ
สมัยในปี พ.ศ. 2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี  ระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจําปี  สมัยแรก ของปี  พ.ศ. 2566  ลงวันที่  22  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)               
พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจําปี พ.ศ. 2566  มีกําหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566          
เป็นต้นไป นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี ประธานสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่   2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสองชั้น  สมัยสามัญ 

สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวาคม  
2565 

นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน   
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  1 ประจําปี พ.ศ. 2565 วันพฤหัสบดีที่  8 

ธันวาคม 2565  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลค่ะ 
นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน  สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
เลขานุการสภาเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2565  ที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

ได้ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
 ข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2554 
 ข้อ 33  รายงานการประชุมสภาท้องถ่ินทุกคราว  ต้องให้คณะกรรมการการ

ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ  แล้วให้ทําสําเนารายงานการประชุม 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วข้ึนอย่างน้อยสอง
ฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อย
กว่าหนึ่งวันเพื่อให้สภาท้องถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น   

 การแก้ไขถ้อยคํา ในรายงานการประชุมให้กระทําโดยมติของที่ประชุมสภา
ท้องถ่ิน 

นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุม หรือไม่คะ  หากไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล ผู้ใดต้องการแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุม  ดิฉันขอมติเพื่อรับรอง 
 รายงานการประชุม เชิญเลขานุการสภาตรวจสอบองค์ประชุมค่ะ 
นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 11 คน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี เมื่อมีสมาชิกฯ ครบองค์ประชุมแล้ว  มีสมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล การประชุมสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน  สมัยสามัญ สมัยที่  4 ครั้งที่  1 

ประจําปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8  ธันวาคม  2565  โปรดยกมือ
ค่ะ 

ที่ประชุม เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 คน  
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสองชั้น   
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 8 

ธันวาคม  2565  จ านวน 10  เสียง งดออกเสียง 1 คน 

ระเบียบวาระที่   3   ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  เพ่ือทราบ 
 3.1  รายงานผลการด าเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565   

นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศร ี  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ  รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 30 
ประธานสภาเทศบาล   กันยายน 2565  เชิญนายกเทศมนตรีค่ะ  
นายพิทยา  ยุวดีนิเวศ เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน ผมนายพิทยา  ยุวดีนิเวศ  
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีตําบลสองช้ัน เรียนประธานสภาเทศบาล ผมนายพิทยา  ยุวดี

นิเวศ นายกเทศมนตรีตําบลสองช้ัน ขอเสนอญัตติเพื่อทราบ เรื่อง รายงานผล
การดําเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565    ผมจะขอให้เจ้าหน้าที่ ช้ีแจง
รายละเอียดครับ 

นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี เชิญเจ้าหน้าที่ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายกิตตินันท์ กระต่ายเพ็ชร เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายกิตตินันท์ กระต่ายเพ็ชร นักวิ เคราะห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นโยบายและแผนครับ สําหรับรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ท้องถ่ินประจําปี พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลสองช้ัน โดยคณะกรรมการ
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลสองช้ันได้ดําเนินการ
 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดําเนินตามกระบวนการข้ันตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย
 ระเบียบหนังสือราชการกําหนดไว้สรุปโดยภาครวมดังนี้นะครับ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
 สิ่งแวดล้อม จํานวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาประจําปี พ.ศ. 2565 
 จํานวนทั้งหมด 175 โครงการ มีการนําจัด จัดทํางบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 
 2565 จํานวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16 ของจํานวนโครงการที่บรรจุ
 ไว้อยู่ในแผนพัฒนาครับ ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ 15 โครงการ คิดเป็นร้อย
 ละ 53.57 ของจํานวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ อยู่ระหว่างดําเนินงาน 13 
 โครงการ คิดเป็นร้อย 46.43 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติครับ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ จํานวนโครงการที่ปรากฏ
 ในแผนพัฒนา ประจําปี พ.ศ.2565 มีจํานวนทั้งสิ้น 34 โครงการ มีการนํา
 จัดทํางบประมาณรายจา่ยประจาํปี  จํานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.94 
 ของจํานวนโครงการที่อยู่ในแผน ดําเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละร้อย
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม จํานวน 

/โครงการ.... 
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 โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ของปี พ.ศ. 2565 มีจํานวนทั้งสิ้น 82 
 โครงการ มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 จํานวน 
 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.95 ของโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา 
 ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของ
 โครงการที่ได้รับการอนุมัติ ไม่ได้ดําเนินโครงการ 6 โครงการคิดเป็นร้อยละ 
 33.33 ของจํานวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติครับ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
 วัฒนธรรม และนันทนาการ จํานวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา ปีพ.ศ.2565 
 มีจํานวน 37 โครงการ มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2565 จํานวน 6 โครงการ การจัดมีอยู่ในเล่มหน้า 22 นะครับ โครงการ
 ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อย
 ละ 33.33 ของจํานวนของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ไม่ได้ดําเนินโครงการ
 จํานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.67 ของจํานวนโครงการที่ได้รับการ
 อนุมัต ิ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการบ้านเมืองที่ดี จํานวนโครงการที่อยู่ใน
 แผนพัฒนาประจําปี พ.ศ.2565 มีจํานวน 22 โครงการ มีการนําไปจัดทํา
 งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณจาํนวน 5 โครงการ คิดเป็น 22.73 
 ของจํานวนที่อยู่ในแผนพัฒนา ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 4 โครงการ คิด
 เป็นร้อยละ 80 ของจํานวนที่ได้รับการอนุมัติ ไม่ได้ดําเนินการ 1 โครงการ 
 คิดเป็น ร้อยละ 20 ของจํานวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและ
 กีฬาจํานวนโครงการในแผนพัฒนาประจําปี  พ.ศ.2565  มีจํานวน 9 
 โครงการ มีการนําจัดไปทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 จํานวน 
 3 โครงการ คิดเป็น 33.33 ของจํานวนโครงการที่อยู่ในแผน ยุทธศาสตร์นี้ปี
 ที่แล้วไม่ได้ดําเนินโครงการนะครับ คิดเป็นร้อยละร้อย ของจํานวนที่ได้รับการ
 อนุมัต ิ
 สรุปโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา โครงการประจําปี พ.ศ. 2565 มีจํานวน
 ทั้งหมด 353 โครงการ มีการอนุมัติ 61 โครงการคิดเป็น 17.28 ของ
 โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 34 โครงการ คิด
 เป็นร้อยละ 55.74 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ อยู่ระหว่างดําเนินงาน 
 13 โครงการ คิดเป็น 21.31 และไม่ได้ดําเนินการ 24 โครงการ  
 สรุปการดําเนินงานตามแผนพัฒนาประจําปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเกิดจากการ
 ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - พ.ศ.2655 ของประจําปี
 งบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีความถูกต้อง 
 ตามหลักพื้นที่บริบทของเทศบาลตําบลสองช้ัน และเป็นไปตามหลักยุทศาสตร์
 การติดตามและประเมินผลของการดํางานของเทศบาลตําบลสองช้ัน ขอบคุณ
 ครับ 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ช้ีแจง มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะอื่น
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่คะ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
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ที่ประชุม ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3.2 เรื่องการด าเนินการรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีประธานสภาเทศบาล งบประมาณ        
พ.ศ.2566 ณ วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ.2566  
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี ระเบียบวาระที่  3.2 เรื่องการดําเนินการรายรับ -รายจ่าย ประจําปี
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณพุทธศักราช 2566 ณ วันที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2566 
 เชิญนายกเทศมนตรีค่ะ  

นายพิทยา ยุวดีนิเวศ เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตําบลสอง
นายกเทศมนตรี ช้ันขอให้เจ้าหน้าที่กองคลังเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี   เชิญเจ้าหน้าที่ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางปณาลี เผ่าพันธ์ุ  เรียนประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางปณาลี เผ่าพันธ์ุ ผู้อํานวยการกองคลัง 
ผู้อํานวยการกองคลัง ขอนําเรียนผลการดําเนินงานด้านรายรับ -รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 31 มกราคม 2566 นะคะ ขอ
 รายงานฝั่งด้านรายรับก่อนนะคะ จะแบ่งหมวดด้านรายรับ ดังนี้นะคะ 

 หมวดภาษีอากร  มีเงินรายรับ 7,068 บาท  

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และอนุญาต  มีเงินรายรับ 50,979.50 บาท 

 หมวดรายได้จากสินทรัพย์   มีรายรับ 321,987.46 บาท 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์  มีรายรับ 243,978 บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    มีรายรับ 131,960.75 บาท 

 หมวดภาษีจัดสรร    มีรายรับ 9,062,953.42 บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    มีรายรับ 18,467,082 บาท 

 รวมทั้งสิ้น ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2566 ทางเทศบาลตั้ง
 ประมาณการรายรับที่ 80,733,226 บาท ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 มี
 รายรับเข้ามาทั้งสิ้น 28,286,009.13 บาท รายจ่าย ดังนี้ 

 หมวดรายจ่ายงบกลาง    รายจ่าย 8,174,631.49 บาท 

 หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง  รายจ่าย 949,440 บาท 

 หมวดเงินเดือนฝ่ายประจํา   รายจ่าย 5,829,470.10 บาท 

 หมวดค่าตอบแทน   รายจ่าย 500,950 บาท 

 หมวดค่าใช้สอย    รายจ่าย 1,959,558.01 บาท 

 หมวดค่าวัสดุ    รายจ่าย 518,569.65 บาท 

 หมวดค่าสาธารณูปโภค   รายจ่าย 429,796.98 บาท 

 หมวดค่าครุภัณฑ์   รายจ่าย 90,000 บาท 

/หมวดรายจ่ายอื่นๆ.... 
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 หมวดรายจ่ายอื่น ๆ    รายจ่าย 973,718.06 บาท 

 หมวดเงินอุดหนุน   รายจ่าย 2,244,900 บาท 

 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 21,671,04.29 บาท  

 สรุปแล้วจะมีรายรับมากกว่ารายจ่าย ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 อยู่ที่ 
 6,614968.84 บาท ค่ะ 

นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี ค่ะ ตามที่ ผอ. การคลังได้ช้ีแจงมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะ
ประธานสภาเทศบาล อยากถามหรือไม่คะ ถ้าไม่มีดิฉันถือว่าที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  3.3 เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เชิญ
ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีค่ะ 

นายพิทยา ยุวดีนิเวศ เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตําบลสอง
นายกเทศมนตรี ช้ัน ขอให้เจ้าหน้าที่กองคลังรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครับ 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
นางปณาลี เผ่าพันธ์ุ  เรียนประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางปณาลี เผ่าพันธ์ุ ผู้อํานวยการกองคลัง 
ผู้อํานวยการกองคลัง ขอให้ในที่ประชุมสภาดูในหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จะมีหน้าสรุปและ
 รายละเอียดย่อยแต่ละโครงการ ขอนําเรียนสรุปดังนี้นะคะ  
 ในปีงบประมาณปี 2566 มีโครงการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะต้อง
 ดําเนินการ ดังนี้ โครงการที่มาจากเงินงบประมาณปี 2565 ซึ่งเราดําเนินการ
 ปีงบประมาณค้างจ่ายไว้ในปีนี้มีทั้งหมด 5 โครงการ อยู่ในระหว่างจัดซื้อจัด
 จ้าง ลงนามในสัญญาแล้วจํานวน 3 โครงการ รอดําเนินการจํานวน 2 
 โครงการ โครงการเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2566 จะมีทั้งสิ้น 23 
 โครงการ อยู่ระหว่างกําหนดราคากลาง 3 โครงการ รายการที่ 6 โครงการ
 ก่อสร้างถนน คสล. ม.17 บ้านโคกสะอาด สายทางมาจากถนน คสล. เก่า 
 จากประปาถึงถนนลาดยางสายสองช้ัน -ปราสาท และโครงการที่  2 อยู่
 ระหว่างกําหนดราคากลาง คือโครงการยกระดับถนนดิน ม.16 บ้านอโณทัย
 บริเวณบ้านโคกพริก - บ้านหนองแคร่ โครงการที่ 3 โครงการยกระดับถนน
 ดินพร้อมลงหินคลุก ม.6 บ้านโคลด สายทางสายทางจากที่นานางเพ็ญศรี กาง
 รัมย์-คลองชลประทาน หมู่ที่ 1 บ้านสองช้ัน และอีก 1 โครงการที่ได้รับเงิน
 อุดหนุนจากกระทรวงพลังงาน อยู่ในระหว่างกําหนดราคากลางเช่นกันค่ะ 
 และโครงการที่ได้รับเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจในปี 2566 จํานวน 3 โครงการ 
 อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัด จ้าง อยู่ในข้ันตอนการลงนามในสัญญาและลงนาม
 แล้ว 2 โครงการ คือถนน คสล ม.8 และ คสล.ม.15 ถนน คสล.ม.11 
 อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาค่ะ โครงการจ่ายขาดเงินสะสมมีจํานวน 5 
 โครงการ อยู่ระหว่างรอดําเนินการ 5 โครงการ สรุปในปีงบประมาณนี้นะคะ 
 มีโครงการที่จะต้องดําเนินการทั้งสิ้น 37 โครงการ ขอบคุณค่ะ 
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นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี ค่ะ ตามที่เจ้าหน้า ผอ. กองคลังได้ช้ีแจงมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือ
ประธานสภาเทศบาล ข้อเสนอแนะอยากถามหรือไม่คะ ถ้าไม่มีดิฉันถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่   4  ญัตติ เพ่ือพิจารณา 

4.1 ก าหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 -4 
ประจ าปี พ.ศ. 2566 วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2567  

นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี กําหนดระยะเวลาเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญสมัยที่  2 ถึง 4 ประจําปี
ประธานสภาเทศบาล พุทธศักราช 2566 วันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจําปีพุทธศักราช 
 2567 เชิญเลขานุการสภาท้องถ่ินช้ีแจงระเบียบค่ะ 
นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร   ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 และที่แก้ไข
เลขานุการสภาเทศบาล เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พุทธศักราช 2562 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 4 
 สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีให้สภา
 เทศบาลกําหนด วรรค 4 สมัยประชุมสมัยสามัญ 1 ให้มีกําหนดไม่เกิน 30 
 วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
 พุทธศักราช 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2554 ข้อที่ 21 
 การกําหนดจํานวนประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุมสมัย
 ประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
 ประจําปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรก
 ของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถ่ินนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัย
 แรกของแต่ละปีโดยให้นําความในข้อ 11 มาใช้บังคับ โดยอนุโลมเมื่อสภา
 ท้องถ่ินมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถ่ินทําประกาศของสภาท้องถ่ินพร้อมทั้ง
 ติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรของส่วนท้องถ่ินในกรณีที่ไม่ได้
 กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปีไว้ หรือไม่ได้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัย
 สามัญสมัยประจําปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
 สมัยประชุมสามัญประจําปีหรือวันเริ่มประชุมสามัญประจําปีที่กําหนดไว้แล้ว 
 ให้ประธานสภาท้องถ่ินนําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําปีหรือในสมัย
 ประชุมวิสามัญก็ได้ ข้อ 11 (2) สําหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลกําหนดว่าจะ
 ประชุมสมัยสามัญประจําปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด และในแต่ละสมัย
 ในปีนั้นมีกําหนดกี่วันกับให้กําหนดวันที่เริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีสมัย
 แรกของปีถัดไปและมีกําหนดกี่วัน 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี ตามพระราชบัญญัติและระเบียบในปี 1 ให้มีสมัยประชุมสมัยสามัญ 4 สมัย 
ประธานสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีให้สภา
 เทศบาลกําหนด ดิฉันจะนําปรึกษาในที่ประชุมว่า การประชุมสมัยสามัญ
 ประจําปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด และในแต่ละสมัยมีกําหนดกี่วันและ
 ให้กําหนดวันประชุมเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป
 และมีกําหนดกี่วัน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเชิญค่ะ  
นางสาวลัดดา นารัมย์ เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวลัดดา นารัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2เสนอสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจําปีพุทธศักราช 2566 ดังนี้ 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ .....1.... พฤษภาคม 2566 มีกําหนด 30 วัน 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ .....1..... สิงหาคม 2566 มีกําหนด 30 วัน 

/สมัยสามัญ.... 
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 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ .....1..... ธันวาคม 2566 มีกําหนด 30 วัน 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี ตามที่ สท. ลัดดา นารัมย์ เสนอ ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ  
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม  1.นางรัศมี พยุงกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 2.นางวันเพ็ญ เจริญรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี ค่ะมีสมาชิกท่านใดจะ เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่คะ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล จะเสนอเป็นอย่างอื่น ดิฉันจะขอมติที่ประชุม เชิญเลขานุการสภาเทศบาล
 ตรวจสอบองค์ประชุมค่ะ 
นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร   ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 11 คน ครบองค์ประชุมค่ะ  
เลขานุการสภาเทศบาล   
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว สมาชิกท่านใดเห็นควรกําหนดสมัยประชุมตามที่
ประธานสภาเทศบาล นางสาวลัดดา นารัมย์ เสนอยกมือค่ะ  
ที่ประชุม เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี ที่ประชุมเห็นควรกําหนดสมัยประชุมตามที่นางสาวลัดดา นารัมย์ เสนอค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญเลขานุการสภาเทศบาลสรุปมติการประชุม 
นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมตามที่นางสาวลัดดา นารัมย์ เสนอ
เลขานุการสภาเทสบาล ประชุมสมัยสามัญประจําปีพุทธศักราช 2566 ดังนี้  
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ .....1.... พฤษภาคม 2566 มีกําหนด 30 วัน 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ .....1..... สิงหาคม 2566 มีกําหนด 30 วัน 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ .....1..... ธันวาคม 2566 มีกําหนด 30 วัน 
 จํานวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ค่ะ 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี ต่อไปเป็นการกําหนดสมัยประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1 ของปีถัดไป รวมถึงวัน
ประธานสภาเทศบาล เริ่มสมัยประชุมและระยะเวลาของสมัยที่ประชุมสามัญสมัยที่ 1 ของปีถัดไป 
 เชิญเลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจงระเบียบ 
นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน        
เลขานุการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554ข้อ 11  ให้ประธานสภา
 ท้องถ่ินนําปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ  (2) สําหรับ
 เทศบาล  ให้สภาเทศบาลกําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจําปีแต่ละสมัย  
 ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน  กับให้กําหนดวันเริ่ม
 ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนดกี่วัน 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ 1 ของปี
ประธานสภาเทศบาล ถัดไป รวมถึงวันเริ่มประชุม และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1 
 ของปีถัดไป มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ เชิญค่ะ 
นายประดิษฐ์ ชิมรมัย ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายประดิษฐ์ ชิมรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ตําบลสองช้ัน ขอเสนอกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) 
 ประจําปี พ.ศ. 2567  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 มีกําหนด 30 วัน 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี ขอผู้รับรอง 2 คน ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม  1.นายทองคํา สุยารัมย์ 
 2.นางสาวลัดดา นารัมย์ 
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นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ค่ะ เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม ไม่มี 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น ดิฉันจะขอมติที่ประชุม เชิญ
ประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาตรวจองค์ประชุมค่ะ  
นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ขณะนี้มีสมาชิก จํานวน 11 คน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศร ี เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว สมาชิกท่านใดเห็นควรกําหนดสมัยประชุมตามที่นาย
ประธานสภาเทศบาล  ประดิษฐ์ ชิมรมัย์ เสนอ โปรดยกมือค่ะ 
ท่ีประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี เชิญเลขานุการสภาเทศบาล สรุปมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมตามที่  นายประดิษฐ์ ชิมรัมย์ เสนอ 
เลขานุการสภาเทศบาล  กําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจําปี 2567  

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 มีกําหนด 30วัน 
จํานวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

ระเบียบวาระที่ 4.2  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงและโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566    
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี ระเบียบวาระที่ 4.2  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงและโอนเพิ่ม 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เชิญเลขานุการสภาค่ะ  
นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาเทศบาล  ท้องถ่ิน พ.ศ.2543 หมวด 4  การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
    ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
    เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน” ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
    งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
    เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศร ี เชิญนายกเทศมนตรีค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพิทยา ยุวดีนิเวศ  เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายพิทยา ยุวดีนิเวศ  นายกเทศมนตรีตําบลสอง
นายกเทศมนตรี   ช้ัน ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงและโอนเพิ่มงบประมาณ
    รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
    เทศบาลตําบลสองช้ัน  มีความประสงค์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงและโอน
    เพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    ดังนี้  

  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภทรายจ่าย
    ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิดทึบ  
    งบประมาณ 12,000.-บาท โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
    บริหารงานคลัง  งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนข้าราชการ หรือ
    พนักงานส่วนท้องถ่ินงบประมาณตั้งไว้  4,074,600.-  บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นสี่
    พันหกร้อยบาทถ้วน)  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  1,842,209.03  บาท 
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    (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยเก้าบาทสามสตางค์)ขอได้โปรด
    นําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน  เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กสําหรับเก็บเอกสาร แบบ 2 

บานเปิดทึบ จ านวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 6,000.-  บาท รวมเป็น
เงิน  12,000.-  บาท  โดยมีคุณสมบัติลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 

1. เป็นตู้เอกสารเหล็กบานเปิดทึบ 
2. ผลิตจากแผ่นเหล็ก 
3. บานเปิดทึบ 2 ประตู มือจับอลูมิเนียมก้านโยก

พร้อมกุญแจล็อค 
4. แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 3 แผ่น 

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
หรือครุภัณฑ์ที่ตั้งงบประมาณราคาท้องตลาดในจังหวัด หรือ
ราคาท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท รายรับ –  
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กสําหรับเก็บเอกสาร แบบ 2 
บานเปิดทึบ จ านวน 4 ตู้ ราคาตู้ละ 6,000.-  บาท รวมเป็น
เงิน  24,000.-  บาท  โดยมีคุณสมบัติลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 

1. เป็นตู้เอกสารเหล็กบานเปิดทึบ 
2. ผลิตจากแผ่นเหล็ก 
3. บานเปิดทึบ 2 ประตู มือจับอลูมิเนียมก้านโยก

พร้อมกุญแจล็อค 
4. แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 3 แผ่น 

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
หรือครุภัณฑ์ที่ตั้งงบประมาณราคาท้องตลาดในจังหวัด หรือ
ราคาท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท รายรับ –  
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี ในการขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงและโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566นี้  ซึ่งรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงคํา
    ช้ีแจง เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
    พื้นฐาน จะอยู่ในเอกสารญัตติที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ดูแล้วไม่น้อยกว่า 
    3 วันค่ะ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภท
    รายจ่ายครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิดทึบ 
    งบประมาณ 12,000.-บาท โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
    บริหารงานคลัง  งบบุคลากร   เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนข้าราชการ 
    หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินงบประมาณตั้งไว้  4,074,600.-  บาท (สี่ล้านเจ็ด
    หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  1,842,209.03  
    บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยเก้าบาทสามสตางค์) 
    มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ  
ที่ประชุม    ไม่มี 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่คะ  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปรายแล้ว  จะ
ประธานสภาเทศบาล  ขอมติจากที่ประชุมค่ะ  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลค่ะ  
นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 11 คน  ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ อนุมัติ เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงและโอนเพิ่ ม
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบริหารงาน 
    ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
    สํานักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิดทึบ งบประมาณ 12,000.-
    บาท  โปรดยกมือค่ะ 
ที่ประชุม   เห็นชอบจํานวน  10  เสียง  งดออกเสียง 1 คน 
 

/นางสาว.... 
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นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี อนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงและโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2566แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบ
    ลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 
    2 บานเปิดทึบ งบประมาณ 12,000.-บาท 
    จํานวน  10  เสียง  งดออกเสียง 1 คน 

ระเบียบวาระที่ 4.3  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี ระเบียบวาระที่ 4.3  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   เชิญเลขานุการสภาค่ะ  
นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาเทศบาล  ท้องถ่ิน พ.ศ.2543 หมวด 4  การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
    ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ทํา
    ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็น
    อํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  เชิญนายกเทศมนตรีค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพิทยา ยุวดีนิเวศ เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายพิทยา ยุวดีนิเวศ  นายกเทศมนตรีตําบล
นายกเทศมนตรี สองช้ัน ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 เทศบาลตําบลสองช้ัน  มีความประสงค์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงและ
 โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    แผนงาน
 บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
 ครุภัณฑ์สํานักงาน  รายการ  จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน งบประมาณ 6,000 บาท 
 ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน  เพื่อพิจารณา  
 ขอบคุณครับ 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 4 ตัวราคาตัวละ 

1,500.-  บาท รวมเป็นเงิน  6,000.-  บาท  โดยมีคุณสมบัติ
ลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 59.5 ซม. ลึก 67 ซม. สูง 89-
99 ซม. 

2. พนักพิงและเบาะท าจากหนัง pvc  
3. ปรับสูงต่ า ด้วยระบบไฮโดรลิค 
4. โครงขาเก้าอี้เป็นไฟเบอร์ มีกระดูกกลาง5 แฉก 

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หรือ
ครุภัณฑ์ที่ตั้งงบประมาณราคาท้องตลาดในจังหวัด หรือราคาท้องถิ่น 
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภท รายรับ –  รายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 4 ตัวราคาตัวละ 
1,500.-  บาท รวมเป็นเงิน  6,000.-  บาท  โดยมีคุณสมบัติ
ลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 55 ซม. ลึก 57 ซม. สูง 84 ซม. 
2. 2. ที่นั่งติดกับพนักพิง โครงขา 5 แฉก พร้อมล้อ  

3. ที่นั่ง-พนักพิงโครงเหล็ก บุฟองน้ า หุ้มหนังเทียม 
4. 4. มีแกนเกลียวหมุนได้รอบตัว มีที่ท้าวแขน 

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หรือ
ครุภัณฑ์ที่ตั้งงบประมาณราคาท้องตลาดในจังหวัด หรือราคาท้องถิ่น 
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภท รายรับ –  รายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 
 

/นางสาว.... 
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นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  ในการขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2566นี้  ซึ่งรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง เป็น
 การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
 อยู่ในเอกสารญัตติที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ดูแล้วไม่น้อยกว่า 3 วันค่ะ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  รายการ  จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน งบประมาณ 
 6,000 บาท มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ  
ที่ประชุม ไม่มี 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่คะ  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปรายแล้ว  จะ
ประธานสภาเทศบาล ขอมติจากที่ประชุมค่ะ  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลค่ะ  
นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 11 คน  ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
 คลัง  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สํ า นั ก ง า น   ร า ย ก า ร  
 จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน งบประมาณ 6,000 บาท  โปรดยกมือค่ะ 
ที่ประชุม เห็นชอบจํานวน  10  เสียง  งดออกเสียง 1 คน 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  อนุมัตเิปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
ประธานสภาเทศบาล 2566 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน หมวดค่า
 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  รายการ  จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
 งบประมาณ 6,000 บาท  จํานวน  10  เสียง  งดออกเสียง 1 คน 

ระเบียบวาระที่ 4.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศร ี 4.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2566  เชิญเลขานุการสภาค่ะ 
นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาเทศบาล ท้องถ่ิน พ.ศ.2543 หมวด 4  การโอนและการแก้ไขเปลีย่นแปลงงบประมาณ  
 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
 ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
 ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศร ี เชิญนายกเทศมนตรีค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพิทยา ยุวดีนิเวศ เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายพิทยา ยุวดีนิเวศ  นายกเทศมนตรีตําบล
นายกเทศมนตรี สองช้ัน ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจ่าย
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 เทศบาลตําบลสองช้ัน  มีความประสงค์ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไป
 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
 งบประมาณไว้ แต่มีความจําเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการและ
 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
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 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  รายการ  จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน 
 เลื่อนแบบทึบ จํานวน 1 ตู้ งบประมาณ 6,000 บาท  ขอได้โปรดนําเสนอต่อ
 ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน  เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  ในการขอโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
ประธานสภาเทศบาล บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
 ครุภัณฑ์สํานักงาน  รายการ  จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน เลื่อน
 แบบทึบ จํานวน 1 ตู้ งบประมาณ 6,000 บาท มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
 หรือไม่คะ  
ที่ประชุม  ไม่มี 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่คะ  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปรายแล้ว  จะ
ประธานสภาเทศบาล ขอมติจากที่ประชุมค่ะ  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลค่ะ  
นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 11  คน  ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้อนุมตัิโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  . 
ประธานสภาเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  รายการ  จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน 
 เลื่อนแบบทึบ จํานวน 1 ตู้ งบประมาณ 6,000 บาท    โปรดยกมือค่ะ 
ที่ประชุม เห็นชอบจํานวน  10  เสียง  งดออกเสียง 1 คน 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ . แผนงานบริหารงาน
ประธานสภาเทศบาล ทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
 สํานักงาน  รายการ  จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน เลื่อนแบบทึบ 
 จํานวน 1 ตู้ งบประมาณ 6,000 บาท 
 จํานวน  10  เสียง  งดออกเสียง 1 คน 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืนๆ 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี ต่อไประเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่คะ 
 เชิญค่ะท่าน ผอ. 
นายศุภชัย ปัญญาไว เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายศุภชัย ปัญญาไว ผู้อํานวยการกองช่าง 
ผู้อํานวยการกองช่าง รายงานผลการดําเนินการของกองช่าง ที่มีงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 2565 – 2566 เงินอุดหนุนปี 2566 โครงการต่างๆขอรายงานปัญหาและ
 อุปสรรคการดําเนินงานของกองช่าง เพื่อให้สภาได้รับทราบในโครงการต่าง ๆ 
 ที่ท่านอยากรู้ว่าเราได้ดําเนินการถึงไหน อย่างไรนะครับ ขออนุญาตเทศ
 บัญญัติ 2565 งบประมาณรายจ่ายที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายของกองช่างทั้งหมด 6 
 โครงการนะครับ ก็คือโครงการก่อสร้างถนนหมู่ที่ 15 ขออนุญาตรายงาน
 ปัญหาอุปสรรคนะครับ เพราะว่าผู้รับจ้างเกิดปัญหา อยู่ระหว่างการ
 ดําเนินการของสํานักปลัดในการสอบข้อเท็จจริง โครงการต่อไปโครงการ
 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 ตอนนี้ก็มีปัญหาอุปสรรคนะครับ ก็คือมีชาวบ้าน
 ทักท้วงว่า เราทําถนนล้ําในเขตของชาวบ้าน ตรงนี้ทางเทศบาลได้ให้ผู้รับจ้าง
 หยุดงาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยให้กรมที่ดินตรวจสอบแนวเขตช้ีให้ชัด
 ว่าเราล้ําจริงหรือไม่ อย่างไรนะครับ โครงการก่อสร้าง คสล.หมู่ที่ 8 ได้ผู้รับ
 จ้างแล้วนะครับ อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ยพื้นที่นะครับ โครงการก่อสร้าง คสล 
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 หมู่ที่ 9 ดําเนินการได้ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ เหลือลงไหล่ทาง ดอกยาง ไม่
 มีปัญหาอุปสรรค โครงการรางระบายน้ํา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 1 อยู่ระหว่างการ
 ตรวจสอบสิทธ์ิที่ดิน ตอนนี้มอบให้หัวหน้าฝ่ายดําเนินการ รบกวนผู้ใหญ่หมู่ที่ 
 1 กับ หมู่ที่ 3 ตรวจสอบสิทธ์ิกับหัวหน้าฝ่ายด้วยนะครับ เราจะได้ดําเนินการ
 จัดซื้อจัดจ้างต่อไปนะครับ ต่อไปเป็นงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจนะครับ ปี 
 2566 มี  3 โครงการ คือ หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 15 หมู่ที่ 8 ได้ผู้รับจ้าง
 แล้วกําลังไกล่เกลี่ยพื้นที่ ต่อไปโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ได้ผู้รับ
 จ้างแล้วนะครับ คงจะลงนามไว ๆ นี้ ผอ.คลังบอกว่ากําลังลงนาม ต่อไป
 โครงการก่อสร้างถนนหมู่ที่ 15 ตรงนี้ก็เซ็นสัญญาได้ผู้รับจ้างแล้ว กําลังลง
 นาม ไดป้รับเปลี่ยนเกลี่ยพื้นที่เมื่อวานนี้ ก็รบกวนผู้นําชุมชนช่วยกันดู ในเรื่อง
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 66 จะมีเงินเหลืองบประมาณอยู่ 2 ล้าน ท่านนายกก็
 ให้นโยบายว่าจะทําอีก 3 โครงการก็คือหมู่ที่ 15 ,4,11 อย่างไรก็รบกวนผู้นํา
 ชุมชนช่วยกันดูด้วยนะครับ เดี๋ยวจะส่งช่างไปดู ไปดูรังวัดนะครับ ช้ีแจงทศ
 บัญญัติรายจ่ายปี 2566 เรื่องปัญหาอุปสรรค คือโครงการก่อสร้างถนน คสล. 
 ม.2 ข้างวัดโคกแก้วสองช้ันตรงนี้มีปัญหาโฉนดที่ลงเป็นถนนส่วนบุคคล 
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ซ้ํากับเทศบัญญัติ 2565 โครงการนี้ได้
 ดําเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปีเทศบัญญัติปี 2565 ต่อไปนะครับ
 โครงการถนน คสล ม.14 ปรากฏว่าถนนกว้างแค่ 4 เมตร แต่ตัวของเราเป็น 
 5 เมตร ดังนั้นต้องให้ที่ดินด้านข้างอุทิศก่อนจึงจะดําเนินการได้ ต่อไปโครง
 ก่อสร้างถนนดินหมู่ที่ 11 เช่นเดียวกันนะครับ รบกวนผู้ใหญ่นะครับ หนังสือ
 อุทิศที่ดินนะครับ เพื่อจะได้ดําเนินการต่อไปในส่วนของกองช่าง ต่อไป
 โครงการก่อสร้างถนนดินหมู่ 6 เราได้คําสั่งราคากลางแล้วนะครับ ทําให้แล้ว
 เสร็จภายใน 15 วัน ก็จะมีถนนดินหมู่ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนดินหมู่ที่ 16 
  จะอยู่ในการกําหนดราคากลางนะครับ การก่อสร้างถนน คสล. ม. 11 อยู่ที่
 กําหนดราคากลาง ตามที่ ผอ.คลังเสนอ และในส่วนงบประมาณเหลือจ่าย
 อุดหนุนเฉพาะกิจ 66 การก่อสร้างติดตั้งระบบสบูน้ําพลงังานแสงอาทิตย์หมู่ที่ 
 17 ตอนนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ ในส่วนโครงการต่อไปท่านนายกให้นโยบาย
 ที่จะทําโครงการต่อไปคือถนน คสล. ม.10 ผมต้องลงพื้นที่นะครับ งานคสล. 
 ม.13 งานถนนดิน ม.11 โครงการต่อไปที่ กองช่างต้องลงพื้นที่นะครับ เพื่อ
 ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างนะครับ เรื่องสุดท้ายนะครับในกรณีจําเป็นเร่งด่วน
 เนื่องจากมีการร้องเรียนจากชาวบ้าน และไม่มีในแผนพัฒนาตําบลเรานะครับ
 ที่จําเป็นต้องเอาเข้าแผนรายงานเข้าที่ประชุมทราบ เพราะว่าจะมีทั้งหมด 5 
 โครงการ คือโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา หมู่ที่ 14 น้ําท่วมโรงเรียนและน้ํา
 ขัง นําเรียนมาเพื่อทราบ ผมจะลงพื้นที่ตรวจสอบและนําเข้าสู่ขบวนการ
 แผนพัฒนา ต่อไปโครงการวางท่อระบายน้ําหมู่ที่  16 น้ําท่วมชาวบ้าน 
 จําเป็นต้องวางท่อระบายน้ําพักไว้ แล้วสูบลงสระเพื่อเป็นการเก็บน้ํา และน้ํา
 จะไม่ท่วมบ้านคุณยาย โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 
 บริเวณข้างวัดทางใต้มี 2 ฝั่ง ปี 66 อยู่ทางเหนือ สํานักปลัดแจ้งมาว่าไม่มีใน
 แผน จําเป็นต้องเข้าแผนพัฒนา ก็คือบริเวณข้างวัดโคกแก้วฝั่งใต้ถึงโรงเรียน
 บ้านสองช้ันนะ ครับ ต่อไปโครงการ คสล. หมู่ที่ 5 บริเวณซอยสัมฤทธ์ิผล มี 
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 ความเดือดร้อน ของประชาชนคือ ทางขรุขระ จําเป็นต้องเข้าในแผน ต่อไป
 โครงการที่ 5 ท่าน ผอ.รพ.สต.เห็นว่าทางตรงข้างทางไม่มีท่อ เลยให้เอาเข้าไป
 ในแผนด้วย คือโครงการ วางท่อระบายน้ําข้างรพ.สต.สองช้ันนะครับ เรียน
 เพื่อทราบนะครับ จะได้ ดําเนินตาม ขอนําเรียนแค่นี้นะครับของกองช่าง  
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี ขอบคุณ ผอ.กองช่างนะคะที่เสนอแนะและรายงานค่ะ ต้องฝากสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล ผู้นําชุมชนทุกท่านได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้ เกิดความผิดพลาด
 ผิดพลาด ไม่ทราบว่ามี ท่านใดจะเสนอแนะเพิ่มเติมไหมคะ เชิญค่ะ 
นายทองคํา สุยารัมย์ เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทองคํา สุยารัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอแนะเสริมต่อจาก ผอ.กองช่าง โครงการทุกปีเราจะต้องมีการปรับ
 แผน ดังนั้น ในวันน้ีผมในฐานะกรรมการพัฒนาแผนงานของเทศบาลร่วมกับ
 ผู้ใหญ่สัมฤทธ์ิ อยากจะเรียนผู้นําชุมชนทุกท่าน ให้ท่านสํารวจดูว่าถนนในสาย
 แต่ละท่านมีอยู่ในแผนหรือไม่ อยากเรียนให้ท่านเขียนแผนเพิ่มเข้ามา เพื่อที่จะ
 ประชุมปรับแผนให้ชัด ขอฝากเรียนที่ประชุมให้ทราบครับ 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี ขอฝากให้ที่ประชุมดูแลรายละเอียดให้รอบคอบเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหา 
ประธานสภาเทศบาล ซ้ําซ้อนมีปัญหาอื่น ๆ  ส่วนตัวดิฉันเองมีคําถามจะถามเรื่องเสนอ คสล.หมู่ 2 ที่
 วัดโคก แก้วที่เป็นถนนส่วนบุคคลใช่ไหมคะท่าน ผอ. แล้วทีนี้เขาไม่ยินยอมใช่
 ไหมคะ แล้วโครงการนี้เราจะเปลี่ยนเป็นที่อื่น ตําแหน่งอื่นใช่ไหมคะ ถนนส่วน
 บุคคล แต่ตอนแรกที่สํารวจเราไม่ได้ไปขออนุญาตใช่ไหมคะ 
นายศุภชัย ปัญญาไว เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายศุภชัย ปัญญาไว ผู้อํานวยการกองช่าง 
ผู้อํานวยการกองช่าง คือเจ้าของที่ดินคุณตาเอาโฉนดมาให้ดู ปรากฏว่าเป็นที่ของแกทั้งแถบเลย 
 และไม่มีปรากฎในแผน 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี  มีท่านใดจะเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกไหมคะ ท่านผู้ใหญ่มีไหมคะ ท่าน ผอ.
ประธานสภาเทศบาล รพ.สต. เชิญค่ะ 
นางสมพร นุแรมรัมย์ ขอขอบคุณที่จะแก้ไขปัญหาร่องน้ําให้ เพื่อลดการที่น้ําไหลลงมา และถนน   
ผอ.รพ.สต.สองช้ัน ทางเข้าเป็นหลุม เกิดอันตราย อยากให้ช่วยแก้ปัญหา 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี  ขอขอบคุณท่าน ผอ.รพ.สต. ที่เสนอแนะปัญหาเพื่อทีจ่ะได้แก้ไขต่อไปค่ะ อะไร
ประธานสภาเทศบาล ที่เป็นปัญหาส่วนรวมเรายินดีรบัฟงั และจะหาแนวทางแก้ไขต่อไป มีท่านใดอีก
 ไหมคะ เชิญค่ะ ท่านผู้ใหญ่หมู่ 2  
นางจินดา พลเลื่อย เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางจินดา พลเลื่อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2     
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 หมู่ 2 มีปัญหาเรื่องการทิ้งขยะ พอดีมีชาวบ้านไปร้องเรียนเรื่องขยะ การ
 เผาขยะ ตรงซอยข้างวัด ร้องเรียนหลายคนแล้วนะคะ อยากฝากทางเทศบาล
 ช่วยแก้ปัญหาเรื่องขยะตรงซอยนี้ให้ด้วยนะคะ 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี ค่ะ ปัญหาขยะมีทั้งกลิ่นและการเผาขยะด้วย เดี๋ยวจะแจ้งเจ้าหน้าที่ และ
ประธานสภาเทศบาล พยายามลงพื้นที่ไปบอกเจ้าตัว ทางสภาเองก็โดนบอกมาเหมือนกัน ท่านใดมี
 อะไรเพิ่มเติมไหมคะ เชิญค่ะ  
นายประกิจ จารัมย์ เรียนประธานสภาที่เคารพ  ผมนายประกิจ จารัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11     
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ผมขออนุญาตนําเรียนเสนอฝากหน่วยงานหนึ่งครับ ซึ่งที่ผมได้เข้าร่วมประชุม
 ทุกครั้งจะมีการอนุมัติงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ภายในสํานักงาน แต่
 ไม่ค่อยเห็นการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย 
 หน่วยงานน้ีผมยอมรับว่าอยู่กับประชาชนมาตลอดซึ่ง ผมเคยได้รับฝากจาก 
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 เจ้าหน้าที่ที่ออกไป เกี่ยวกับการดูแลในการทําความสะอาดกิ่งไม้อะไรต่าง ๆ 
 ในการดูแลพี่น้อง แต่ละชุมชน ซึ่งยังขาดอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัด โซ่
 เลื่อย อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะข้ึนไปตัดทําความสะอาดกิ่งไม้ ทั้งสองฝั่งข้างทาง 
 และก็อุปกรณ์ตัดถ่างเวลาที่เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที่ ทาง
 เทศบาลได้มีนโยบายเตรียมความพร้อมส่วนน้ีหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นรถดับเพลิง 
 รถน้ํา อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่พร้อมจะช่วยชาวบ้านที่ เดือดร้อน เกิดอุบัติเหตุ 
 อุบัติภัยต่าง ๆ เพราะว่าอุปกรณ์ตรงนี้ ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญยิ่ง ที่ชาวบ้าน
 เจอบ่อยก็ คือหน่วยงานสาธารณภัยที่ออกไปคลุกคลีกับชาวบ้าน คอย
 ช่วยเหลือต่าง ๆ แต่ผมเข้าประชุมทุกครั้งจะไม่ค่อยมีในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 อํานวยความสะดวกของหน่วยงานสาธารณภัย จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอฝาก
 ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี ค่ะ ขอบคุณพี่ผู้ใหญ่ประกิจนะคะที่เสนอแนะ แนะนําแนวคิด ยังไงก็เจ้าหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล ที่เกี่ยวข้องสํารวจอุปกรณ์ไหนที่สําคัญก็เอาเข้ามาได้ค่ะ มีท่านใดจะเสนอไหม
 คะ เชิญค่ะท่านผู้ใหญ่บุญทิง 
นายบุญทิง ก่ํารัมย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายบุญทิง ก่ํารัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 หมู่ที่ 16 ก็จะมีปัญหาทุกปีคือเรื่องน้ําไม่พอใช้ ซึ่งแต่ละปีทางเทศบาลจะ
 อนุมัติงบในการส่งน้ําเพื่อที่จะไปเติมที่สระประปาทุกปี แต่ว่าทุกปีที่มีการสูบ 
 แต่ในปีเราจะสูบในตอนที่มันแห้งแล้วกว่าที่เราจะแก้ไขปัญหาในเรื่องที่น้ําขุ่น
 ใช้เวลาเป็นเดือนนะครับ ก็เลยปีนี้น้ําที่สระ ช่วงกลาง ๆ เดือนมีนาคมจะขอ
 ความอนุเคราะห์ทางผู้บริหาร ท่านสมาชิกนั้นได้อนุมัติงบประมาณสูบน้ําเพื่อ
 ป้องกันการแห้งขอดอีก ต้องบอกว่าหมู่ที่ 16 ของเราเป็นที่เนินสูงนะครับ ต่อ
 ให้น้ําเต็มสระยังไงก็จะไม่พอใช้อยู่ดี เพราะเราใช้ที่หมู่ 9 ด้วยนะครับ แล้วก็
 เหมือนมันมีการซึมลงเร็วกว่าปกตินะครับ เลยต้องบอกประธานสภา ผู้บริหาร 
 ให้ช่วยในการสูบน้ําเติม ช่วงกลางมีนาคมก็สูบได้เลย ส่วนเรื่องที่ 2 ก็คือ 
 แผนการทําถนน คสล. ระหว่างวัดป่าหนองแคร่เช่ือมกับวัดป่านาราใหญ่ ต้อง 
 บอกว่าถนนสายนี้เป็นถนนเลี่ยงอุบัติเหตุของชุมชนหมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 16    
 จะได้ไม่ต้องมีการไปที่ถนนใหญ่เพื่อต้องกลับรถ ในช่วงนี้ถนนมันเละครับ รถ
 ขนดินเยอะ ถ้าเป็นไปได้ขอเปลี่ยนนิดหนึ่ง เพราะเราอยู่ในแผนทุกปเีพิม่เติม ก็
 อยากให้ทางผู้บริหาร สมาชิกได้เห็นความสําคัญของถนน คสล. ให้ติดกัน 
 เพราะเราใช้รถหนาแน่นมาก เรื่องที่ 3 เคยบอกกองช่างและท่านสมาชิกรอบ
 ที่แล้วก็คือ ท่อระบายน้ํา ขุดสระแล้วฝนตกลงมา น่าจะไม่ได้มาตรฐาน ถล่มลง
 มาทั้งท่อทั้งดินทรุด ไม่สามารถที่จะระบายน้ําเข้าออก ทางทิศใต้ของสระฝาก
 ให้กองช่างช่วยสํารวจดู ถ้าฝนตกมาก็จะเกิดน้ําท่วมขังในที่นาของชาวบ้านนะ
 ครับ ฝาก 3 เรื่องนะครับ นําเรียนที่ประชุมครับ 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี ค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่เสนอแนะพวกเราจะดูแลแก้ไขพัฒนาต่อไป มีท่านใดจะ
ประธานสภาเทศบาล เสนอเพิ่มเติมไหมคะ 
นายสัมฤทธ์ิ กางรัมย์ กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายสมัฤทธ์ิ กางรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขออนุญาตเสริมท่าน ผู้ใหญ่นะครับ หมู่ที่ 16 เนื่องจากท่อระบายน้ําสูง
 กว่าระดับน้ํานะครับ หน้าวัดหนองแคร่ เมื่อช่วงเก็บเกี่ยวปีที่แล้วน้ําท่วมนะ
 ครับ ท่อระบายน้ําอยู่สูงกว่าระดับน้ํานะครับ ฉะนั้นเจ้าของเกี่ยวไม่ได้ ต้องใช้ 
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 เครื่องสูบน้ําแก้ปัญหา  3-4 พันบาท ขอฝากทางกองช่างด้วยว่าท่ออยูสู่ง
 กว่าระดับน้ํา หน้าวัดแคร่นะครบั  
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี มีท่านใดเพิ่มเติมไหมคะ เชิญค่ะ ท่าน สท.รัศมี 
ประธานสภาเทศบาล    
นางรัศมี พยุงกลาง เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางรัศมี พยุงกลาง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 
สมาชิกสภาเทศบาล 1 ขอเสนอให้เทศบาลออกไปประชาคมทุกหมู่บ้าน เพื่อได้รับฟังความ
 เดือดร้อนของประชาชน ว่าประชาชนเขาต้องการอะไรบ้าง เพื่อจะได้นํามา
 วิเคราะห์ ปฏิบัติและช่วยเหลือทุกด้านค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี ค่ะตามที่สมาชิกสภา สท.รัศมี  พยุงกลาง ได้เสนอมาก็เป็นข้ันตอนเกี่ยวกับ
ประธานสภาเทศบาล การที่ข้าราชการในการร่างเทศบัญญัติทุก ๆ อย่าง แต่ดิฉันอยากจะเพิ่มเติมใน
 เรื่องที่อยากให้เจา้หน้าที ่ผู้นําชุมชน และสมาชิกสภาเทศบาล ในการที่จะออก
 ประชาคม ให้ได้ช้ีแจงบอกกล่าวให้รู้ล่วงหน้า โดยไม่เป็นอะไรที่กะทันหัน เรา
 จะได้ข้อมูลความร่วมมือจากประชาชนชาวบ้านได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ มี
 ท่านใดจะเสนอแนะอีกไหมคะ เชิญค่ะ 
นางวันเพ็ญ เจริญรัมย์ เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางวันเพ็ญ เจริญรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันมีเรื่องหนึ่งอยากฝากทุก ๆ หน่วยงาน ทั้งหน่วยงานข้าราชการ หน่วยงาน
 ท้องถ่ินทุกท่าน ได้เห็นความสําคัญของประชาชน ได้เห็นความเดือดร้อนของ
 ประชาชน เป็นต้น เพราะว่าสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อน สิ่งที่ประชาชนต้องการก็
 คือบางทีบางครั้ง เขาก็มีความเดือดร้อนที่จะให้ทางหน่วยงานราชการ 
 หน่วยงานท้องถ่ินเข้าไปช่วย ก็อยากให้ทุกท่านได้เห็นความสําคัญตรงนี้ของ
 ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการเร่งด่วนที่ช่วยเหลือประชาชนตรงไหนที่พอจะช่วย
 ได้ อยากให้ทั้งหน่วยงานทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานราชการ ต้องช่วยกันดูแล 
 ปรึกษากันกับหน่วยงานท้องถ่ิน เข้าไปช่วยเหลือ ไม่ใช่ว่าจะพัฒนาอย่างเดียว 
 ก็คือด้านอื่น ๆ ต่าง ๆ ที่จะช่วยเหลือ และสิ่งที่สําคัญคือทุกท่านได้เข้ามา
 ทํางานเทศบาลตําบลสองช้ัน ทุกท่านต้องได้เล็งเห็นความสําคัญของตําบล
 สองช้ันเป็นต้น เพราะว่า ท่านได้มาอยู่ในเทศบาลตําบลสองช้ันทุก ๆ ก็อยาก 
 ฝากข้อนี้ กับหน่วยงานทุก ๆ ท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ สท.วันเพ็ญ กับความหวังดี เพราะเราได้เข้ามาจากเสียง
ประธานสภาเทศบาล ประชาชนส่วนใหญ่ เราก็อยากทํา แก้ปัญหาเพื่อประชาชนในเขตบ้านเราค่ะ 
 ขอบคุณมากค่ะ มีท่านใดเพิ่มเติมอีกไหมคะ เชิญท่านผู้ใหญ่จินดาก่อนนะคะ 
นางจินดา พลเลื่อย เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางจินดา พลเลื่อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2     
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 พอดีอยากทราบเรื่องถนนคอนกรีต คือจะต้องเลื่อนไปอยู่ในแผนก่อนใช่ไหม
 คะ มีระยะเวลานานไหมคะ เนื่องจากว่าประชาชนมีความเดือดร้อน ต้อง
 ปล่อยวัวปล่อยควาย ต้องมาเดินในวัด พระก็แจ้งมาว่าปล่อยวัว ปล่อยควาย
 ข้างในวัด วัว ควายก็ไปข้ีใส่ถนนของวัด ต้องมาทําความสะอาดเกือบทุกวัน ก็
 อยากจะฝากตรงนี้ไว้เป็นการเร่งด่วนให้หน่อยเพราะว่าทางนี้เค้าปิดถนน
 เรียบร้อยแล้ว 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี แสดงว่าถนนเส้นเดิม เจ้าของไม่ให้ใช้แล้วใช่ไหมคะ ก็ต้องเป็นไปตาม ข้ันตอน 
ประธานสภาเทศบาล ใช่ไหมคะท่าน ผอ. เพราะมันเป็นความจําเป็นเร่งด่วน  
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นางจินดา พลเลื่อย เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางจินดา พลเลื่อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2     
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ถ้าท่านจะเอาตามแผน ก็ไม่รู้ว่าแผนจะอนุมัติตอนไหน เพราะว่าชาวบ้านต้อง
 ปล่อยวัวปล่อยควายทุกวัน ต้องมาผ่านวัดทุกวัน เหมือจะทําบาปพระนะคะ 
 ขอบคุณค่ะ ตอนนี้พอดีช่วงแรก ๆ ชาวบ้านไม่มีทางปล่อยควาย ก็เลยทาง
 ชุมชน ทางผู้ใหญ่เอารถแมคโครส่วนตัวนะคะไปทํา ตอนนี้ก็ว่ิงได้เดินได้ เอา
 ดินฝนมาเท เรียบร้อยแล้วค่ะ 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี ขอบคุณที่ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะ ตอนนี้ผ่านในวัดหรือผ่านเส้นที่เราจะ
ประธานสภาเทศบาล ร่างเข้าไปทําใหม่ 
นางจินดา พลเลื่อย เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางจินดา พลเลื่อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2     
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บางทีชาวชาวบ้านก็ไม่อยากจะไปเดินฝั่งนู้น 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี ท่านผู้ใหญ่ก็ช่วยบอกเขาให้เดินอ้อมไปฝั่งนู้นก่อนได้ไหมคะ ตามระบบ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบข้ันตอนจะจัดการ ค่ะขอบคุณค่ะพวกเราจะดําเนินการให้รีบทําให้
 เรียบร้อยค่ะ ขอบคุณค่ะที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ค่ะเชิญค่ะ 
นายจีรศักดิ์ ปะทิรัมย์ เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายจีรศักดิ์ ปะทิรัมย์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ขอบคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับ โครงการหัวผักกาดที่ผ่านมา ได้รับ
 ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกฝ่ายอย่างดีนะครับ ท่านสมาชิกสภา ท่าน
 ผู้ใหญ่ ได้ช่วยแนะนํา ช่วยนําอุปกรณ์ ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ขอบคุณ
 ครับ 
นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี ค่ะ ขอบคุณค่ะ เชิญท่านปลัดค่ะ. 
ประธานสภาเทศบาล 
นางเต็มใจ พรหมบุตร เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางเต็มใจ พรหมบุตร ปลัดเทศบาล พอดีนั่ง
ปลัดเทศบาล ฟังปัญหามาน่าจะยังไม่เข้าใจกันเท่าไหร่ เนื่องจากการทําแผนว่าจะเสร็จ
 เมื่อไหร่ จะนําเรียนว่า เจ้าหน้าที่เราทําตามนโยบายของผู้บริหาร ตอนนี้ก่อนที่
 จะทําแผนเข้ามาได้ทางชุมชนต้องเขียนปัญหาเข้ามา แล้วก็ประชุมประชาคม 
 มาว่าจะนําอะไรเข้ามาในแผน คนที่จะร้องนําเอาอะไรเข้าแผนเทศบาลได้ต้อง
 มาจากแผนของ ชุมชนก่อน เราจึงจะนําแผนของชุมชนเข้ามารวบรวมแล้ว
 เสนอฝ่ายบริหาร ถ้าฝ่ายบรหิารรับรู้ของแต่ละชุมชนเข้ามา ฝ่ายบริหารจะต้อง
 รวบรวม ว่ามีแต่ละชุมชนตรงไหนเดือดร้อน จําเป็น และแผนที่เข้ามาขอให้
 เลือกที่จําเป็นเร่งด่วน เพราะว่าท่านจะรู้ดีว่าในหมู่บ้านของท่านอันไหนจะ
 จําเป็นเร่งด่วนที่สุด แล้ว พยายามอย่าเขียนมาแบบเยอะ เพราะว่าเราต้องดูว่า
 เทศบาลตําบลสองช้ันเรา มีงบประมาณจํากัด เพราะว่าพอส่งเข้ามาทุกชุมชน 
 เจ้าหน้าที่ของเราจะรวบรวมนําไปให้ฝ่ายบริหาร เป็นผู้ วิเคราะห์ออกมาว่า
 สมควรที่จะปรับแผนหรือไม่ ไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะคะ ท่าน
 ผู้บริหารต้องมาวิเคราะห์ว่าจะปรับแผนหรือไม่ ถ้า ผู้บริหารบอกว่าสมควรจะ
 ปรับแผน ผู้บริหารจะเรียกเจ้าหน้าที่มาบอกว่าจะปรับแผน เจ้าหน้าที่ถึงจะ
 เดินข้ันตอนต่อไป ว่าจะทําอย่าง มันจึงต้องมีการประชุม ประชาคมครั้งใหญ่
 อีกครั้งหนึ่ง คณะ2คณะต้องประชุมก่อน มันจึงต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะ 
 เพราะว่าตอนนี้การทําแผนใช่ว่าเราจะนํามาปรับ เข้า ปรับเข้าได้ เราต้องมี
 หลายๆหมู่บ้านเข้ามาด้วยนะคะ เพราะว่าปลัดจํา ได้ ว่า เคยปรับแผนครั้ ง
 หนึ่งแล้ว จริงๆ อย่างน้อยเราน่าจะปรับแผนปีละ 1 ครั้ง เพราะว่าน่ีก็จะครึ่งปี 
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 แล้วนะคะ ถ้าฝ่ายบริหารบอกว่าจะดําเนินการ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ คนที่มี
 อํานาจจะดําเนินการว่าอะไร แบบไหน คือฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง 
 ตัวปลัดเองเมื่อได้รับคําสั่งตรงนั้นมาก็จะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาว่าข้ันตอนการ
 ดําเนินการข้ันต่อไปจะต้องทําอะไรนะคะ แสดงว่ากรณีที่ว่างบประมาณไหน 
 จะมาถามเจ้าหน้าที่ไม่ได้ คนที่จะตอบได้ว่าจะให้งบประมาณไหน หมู่ไหน ไป
 ทําอะไรตรงไหน คือต้องให้ฝ่ายบริหารเป็นคนตัดสินใจก่อนแล้วมาแจ้ง
 เจ้าหน้าที่ว่าจะทําตรงนี้ เรามีในแผน ต้องทําแบบไหน ระเบียบว่าอย่างไร เรา
 ถึงจะได้รับนโยบายมา เราถึงจะไปดูว่ามันเข้าข้ันตอนอะไรแบบไหน ต้องใช้งบ
 อะไร แล้วถึงจะเสนอผู้บริหารซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ผู้บริหารเป็นคนตัดสินใจ
 แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ ตัวปลัดเองไม่มีสิทธ์ิบอกว่ามีเงินทําให้ที่ไหน ต้องผู้บริหาร
 เป็นคนบอกว่าหมู่บ้านนั้น คุยกับผู้นําแล้ว เราน่าจะทําน้ี แล้วระเบียบเรา แผน
 เราทําได้ไหม ต้องพูดคุย ที่นั่งฟังอยู่ปลัดเองยังไม่รู้ปัญหาขนาดน้ัน ยังไม่มีใคร
 บอกปลัดเลยนะคะ แล้วรบกวนนิดหนึ่ง ตอนนีจ้ะเข้า 1 ปีที่ปลัดทํางานเข้ามา
 ทํางานที่นี่ ปัญหาที่นี่คือการไม่แม่นพื้นที่ มันเริ่มตั้งแต่การทําแผนหมู่บ้านมา
 เลยค่ะ ตั้งแต่บุกรุกที่ ปี 65 ก็เป็นโจทย์นี้ ปี 66 ก็แบบนี้ เมื่อ 2 อาทิตย์ที่
 แล้วปลัดเลยเรียกคุยกับเจ้าหน้าที่ วางแนวทางในการปฏิบัติงาน เลยว่าไม่ใช่
 เราไม่ทํ างาน พอเราทํ างานแล้วเจอแต่ปัญหา แล้วเราก็ เลยต้องให้
 เจ้าหน้าที่ไปสํารวจอีกรอบ งานเราอาจจะช้า แล้วก็ไปหาผู้นํา แล้วให้ผู้นําตาม
 เจ้าของที่ ไม่ว่าจะทําถนนผ่านที่ของใคร บ้านใคร ทั้งสองทาง ต้องให้เขามา
 รับทราบทุกราย ถ้าอย่างนั้นจะเป็นปัญหาเหมือนที่กําลังเกิดข้ึนตอนนี้ ต่อไป
 ตรงไหนมีปัญหาเรื่องพื้นที่ทุกอัน หมู่ 7 ถูกระงับเพราะไปล้ําที่ของเขา ไม่รู้ว่า
 ไปล้ําจริงหรือไม่ เราก็รอที่ดิน หมู่ 2 ที่ว่าข้างวัดข้างอะไรที่อยากเปลี่ยนพอไป
 ดูในแผนก็ไม่มีนะคะ เพราะว่าการทําเรื่องโครงการนี้นะ คนที่เลือกโครงการ
 มาคือฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ก็มาดําเนินการ ปลัดเองก็ยอมรับว่าตอนมาก็ไม่ได้
 ดูแผน เพราะมาทํางานต่อ พอมา 1 ปีก็รู้ว่าปัญหา ก็ให้เจ้าหน้าที่เริ่มทํางาน
 ให้รอบคอบข้ึน บางทีเหมือนหมู่บ้านไหนนะที่บอกว่าในเทศมีอยู่ 5 แต่พอไป
 ทําถนนจริงแค่ 4 ซึ่งปลัดเองก็ได้ พูดต่อเจ้าหน้าที่ว่าได้สํารวจจริงหรือเปล่า 
 นั่งเทียนเอารึเปล่า ทําไมปัญหามันเกิดข้ึนแบบนี้นะคะ 1.การไม่แม่นพื้นที่ 
 อย่างพื้นที่ของหมู่ 15 อย่างนี้ จริง ๆ ปลัดก็มาจับงานต่อนะคะ ตอนนี้ 1 ปี
 มาวิเคราะห์ปัญหาแล้ว ก็เลยได้เรียกประชุม ได้สั่งการไปแล้ว โดยถือว่าได้เอา
 เจ้าที่สั่งการไปแล้ว ให้ทําแบบนี้ แบบนี้ ถ้าใครไม่ทํา แล้วไม่รายงานให้คนนั้น
 รับผิดชอบถ้าเกิดอะไรข้ึน งบที่ไปขอเงินอุดหนุนกม็ีปัญหา ปัญหาเกือบทุกเส้น
 ที่ยื่นฝ่ายบริหารสั่งการมา เราลงไปทํามีปัญหา แล้ว ผอ.ช่างเพิ่งไปรายงาน
 ปลัดไม่กี่วันน้ีเอง ซึ่งบางคนก็พาพูดคุยกันน่ีนั่น ไม่ใช่เราเอาแต่ระเบียบ เรามี
 ทางออกแต่มันต้องมาพูดคุยกันแล้วเห็นผู้นําที่มาพูดในที่ประชุมนะคะ การ
 ทํางานของท้องถ่ินเรา ต้องนําหนังสือมา การที่เราพูดไปพูดมามันไมม่กี า ร ที่
 เราจะเอางบประมาณของหลวงออกมาใช้ มันต้องมีคนร้องข้ึนมาก่อน แล้วเรา
 ก็ไปสํารวจ แล้วเราถึงจะเข้ากระบวนการ แต่ถ้าเราจะมาพูดบางทีเหมือนเห็น
 ของคุณหมอพูดหลายครั้งแลว้ แต่ไม่รู้มีหนังสือมาเปน็ทางการหรอืเปลา่ ทุกสิ่ง
 ทุกอย่างมันต้องเรื่องเข้ามาก่อน ถ้ามีเรื่องเสร็จ หนังสือผ่านใคร แล้วเราจะสั่ง 
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 ให้ช่างหรือเรื่องของใครจะให้คนนั้นออกไป อย่างเรื่องเผาถ่านขยะให้ทําเป็น
 ลายลักษณ์อักษรมาด้วย ว่าบ้านอยู่ตรงไหน เราก็จะเข้าส่วนที่เกี่ยวข้องไปดู 
 ลงไป ดูแล้วแก้ปัญหา ก็จะมีข้ันตอนรายงานของเรามานะคะ เหมือนทุกวัน
 ถ้าไม่มี ใครร้องมา เราก็จะเอาเงินหรืองบประมาณออกไปยากนะคะ ทุกอย่าง
 ถามว่าระเบียบเยอะไหม มันก็เยอะแหละ ถ้าถามว่าทุกท่านทํางานแล้วเรา
 เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูระเบียบให้ฝ่ายบริหาร เราก็จะมาวิเคราะห์ว่าจะทําแบบไหน 
 ตอนนี้บอกเลยว่าการทํางานของสองช้ันสะเปะสะปะ ตอนนี้ปลัดก็กําลังนั่งเจอ
 ปัญหาทุกวัน พอบางทีได้ยินแว่วๆเข้ามาก็เรียกมาถามก็เจอเยอะแยะ เหมือน
 ที่ ผอ.ช่าง ท่านพูดไป แล้ว ผอ.ช่าง บอกเอาเข้าแผน นั่งฟังแล้วก็คิดว่าผู้นําที่
 นั่งฟังอยู่ แม้กระทั่งสมาชิกก็คงจะคิดว่า ช่างคงนําไปเข้าแผนได้เลย ไม่ใช่ค่ะ  
 มันต้องมาจากชุมชนก่อน ประชาชนต้องส่งเรื่องนั้นเข้ามา แล้วเราจะให้
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ รวบรวมทั้งหมดเสนอฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารวิเคราะห์
 เสร็จก็จะเรียกเจ้าหน้าที่มาน่ังคุยกันว่าเงินเรามีแค่นี้ เราจะได้มาหาว่าอันไหน
 สําคัญที่สุด เพราะงบประมาณเรามีจํากัดนะคะ ปีหนึ่งงบประมาณเรามีจํากัด 
 เราก็จะช่วยเหลือทุกๆหมู่ แต่เราก็ต้องยอมรับในงบประมาณ แต่ถ้าอันไหนที่
 สามารถที่จะของบนอกได้ เราก็จะดึงไปนะคะ จริง  ๆ  ปลัดว่าจะไม่พูดหรอก 
 แต่น่ังฟังเหมือนกับว่าทุกอย่างจะเทมาให้เจ้าหน้าที่ ไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ทํา
 นะคะ ทั้งนู้นทั้งนี่ข้ึนอยู่กับฝ่ายบริหารเราด้วยนะคะ ว่าจะรับมาแบบไหน มี
 นโยบาย แล้วมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ งานถึงจะเดินต่อไปได้อยากจะทําความ
 เข้าใจ  ไม่ว่าจะสมาชิก ไม่ว่าจะผู้นํา ท่านสมาชิกก็ต้องรู้ว่าแผนมาจากไหน 
 ท่านสมาชิกจะเป็นผู้ตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหาร ข้าราชการคล้ายๆ
 เป็นเลขาให้คณะบริหารว่ามีเรื่องร้องเรียนมาแบบนี้นะนี่คือแนวทางการ
 ทํางานนะคะ นี่ฟังดูแล้วเหมือนว่าพวกเรายังไม่รู้เลยว่าแผนต้องทํายังไง จะ
 พรุ่งนี ้ มะรืนนี้ได้ เผื่อถ้าปลัดไม่พูดวันนี้ ทําไมป่านนี้แผนยังไม่ได้ มันมี
 ข้ันตอนของมันค่ะ ไม่ใช่จะจับเข้าไป แล้วแผนช่างต้องไปดูด้วยว่าหลังจากที่
 ชาวบ้านทําแผนมาแล้ว มันเป็นจริงตามที่บอกไหม ช่างต้องลงพื้นที่สํารวจ
 กว้างยาวว่าจริงหรือไม่ แล้วตีราคาของตรงนั้นว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไรนะ
 คะ นี่คือแนวทางการทํางานนะคะ ก็อยากให้เข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยบางครั้ง 
 เจ้าหน้าที่ไม่มีอํานาจว่าจะเอางบตรงไหนไป แค่จะดูว่าผู้บริหารจะทําตรงนี้ 
 ระเบียบให้ไหม  เราพร้อมที่จะทํางาน คือตอนน้ีเข้าใจว่างานที่เกิดปัญหาที่มัน
 เกิด มันเสียโอกาสชาวบ้านที่จะไดใ้ช้ถนน แต่มันผิดพลาดจากตรงไหน ตั้งแต่
 ปลัดทํางานมายังไม่เคยเจอปัญหาล้ําที่ของเอกชนเลย ฝ่ายบริหารจะรู้ดีว่า
 พื้นที่เท่าไร มาบอกเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ไปดู แล้วก็ระเบียบมันได้ขนาดไหน 
 ความรู้ของช่างก็จะเอาแบบลงไป ถอดออกมาให้ได้มาตรฐานตามหลักของช่าง 
 ทางปลัดก็จะดูว่างบประมาณจะต้องใช้หมวดไหนแบบไหน  เราทุกฝ่ายต้อง
 ร่วมมือกัน แม้กระทั่งชุมชน อยากจะให้ทําความเข้าใจตรงนี้ไม่ใช่เราไม่ทํางาน 
 ปลัดมาที่นี่เรียกได้ว่าปัญหามีทุกวัน ปลัดก็ทําอะไรได้ไม่เยอะเหมือนถนนมัน
 ซ้ําปี 65 ปลัดได้ยินก็ยังงงว่าซ้ําได้ยังไง เพราะว่าการเลือกโครงการ ปลัดไม่ได้
 เลือกนะคะ ปลัดมีเงินก้อนให้ฝ่ายบริหารเลือกโครงการมา แล้วบรรจุ ให้ 
 เพราะคนที่เลือกโครงการ เลือกทุกสิ่งทุกอย่างเป็น ฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะงบ 
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 ก่อสร้าง เป็นที่ฝ่ายบริหารเสนอมา ซึ่งปลัดย้ําเสมอว่า พอรายการมาให้ไป
 ตรวจสอบดูในแผนด้วย ถ้ามันไม่มี ทําไมโครงการมันไม่เคยมีในแผนเลย ก็
 อยากทําความเข้าใจตรงนี้ ก็ขอพูดในที่นี้ครั้งนี้ ตอนแรกก็ว่าจะไม่พูดหรอก 
 แต่ว่าจะมาเทที่ว่าข้าราชการไม่ทํางาน แต ่การประสานงานเราน้อยมาก บาง
 ทีปลัดยังไม่รู้เลยว่าอะไรเปน็อะไรนะคะ แม้กระทั่งจ่ายขาดเงินสะสม ปลัดรู้ใน
 นาทีสุดท้าย ทั้งที่ปลัดเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ เหมือนประชุมครั้งนี้ ปลัด
 ได้หนังสือเมื่อวันพุธเอง จริงๆ ต้องได้ก่อนนี้ ปลัดต้องรู้ว่ามีเรื่องอะไร แต่ไม่
 เป็นไร จริงๆมันถูกหรือว่ามันผิดก็ยังไม่รู้ อยากฝากไว้ว่าฝ่ายเราทํางานเต็มที่ 
 ศักยภาพของข้าราชการเราพร้อมเต็มที่ตลอดดูจากการทํางานหลายๆงานที่
 ผ่านมา การร่วมกิจกรรมเจ้าหน้าที่ของเราทําเต็มที่ แต่การ ประสานงานน้อย 
 บางทีปลัดยังไม่รู้เรื่องในพื้นที่ ฝากไว้ตรงนี้ บางครั้งอย่าคิดว่าปลัดรู้ ปลัดอยู่ที่
 ทํางานทุกวันค่ะ ก็ไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไรจนบางครั้งไปกันไม่เป็น ผอ.ช่างเข้าไป
 แจ้งปัญหาก็ปัญหาเดิม จนปลดัได้เรียกประชุม มีรองธนดลเข้าร่วมประชุมด้วย 
 พูดแต่ปัญหา เป็นหลายเรื่องที่อยากบอก โปรดเข้าใจเจ้าหน้าที่ เราด้วย 
 ขอบคุณค่ะ 
นางปิยธิดา ประเสริฐศรี ขอบคุณปลัดที่ช่วยช้ีแจงเพิ่มเติมความเข้าใจข้ันตอนระเบียบในการทํางาน
ประธานสภาเทศบาล ราชการต่าง ๆ ขอความร่วมมือความสามัคคีทุกๆด้านนะคะเอาความผิดพลาด
 มาเป็นประสบการณ์ มีท่านใดเพิ่มเติมอีกไหมคะ เชิญค่ะ 
นายสํารวย ก่ํารัมย์ เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายสํารวย ก่ํารัมย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5   
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ผมขอพูดปัญหาของหมู่ที่ 5 นะครับ เพราะอยากให้หน่วยงานช่วยดูแลบ้าน
 ของนายเที่ยง ก่ํารัมย์ ทุกปีน้ําจะท่วมทุกปีถ้าฝนตกมาเพราะชลประทานขุด
 ดินไปกั้น เท่ากับเป็นการกั้นน้ําไว้ก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้ท่านช่วยไปดูแก้ไขได้
 ไหม ก่อนฝนจะตกถ้าฝนตกมาก็จะท่วมครับ ตอนนั้นท่านรอง ท่านสัมฤทธ์ิ ก็
 เคยออกไปดูแล้วรอบหนึ่งก็อยากให้ไปดูก่อนที่ฝนจะตก ยังไงก็อยากจะฝาก
 เรื่องนี้ไว้สักเรื่องหนึ่งครับ อีกเรื่องหนึ่งบางทีมีถนนคอนกรีตไปลงบางทีผู้ใหญ่
 ก็ไม่รู้ คณะกรรมการของ หมู่บ้านก็ไม่รู้  ของหมู่  5 ตอนไปลงตรงบ้านคุณ
 สุภาพ  กลางรัมย์ ขนท่อขนอะไรไปลง ผู้ใหญ่ถามผมว่าขนท่อจะไปทําอะไร 
 ผมก็ไม่รู้ตอนนั้น เวลาที่เขาไปทํา เทดินมันจะสูง ตรงกลาง ผมเดินไปบอกเขา
 ก็ไม่ทําตาม ผมไปถามผู้รับเหมา ผู้รับเหมาก็ไม่รู้อยู่ไหน ถ้ามีการตรวจรับ 
 ตรวจอะไรน่าจะบอกผู้นํา หรือคณะกรรมการหมู่บ้าน ไปดูด้วยนะครับ ขอ
 ฝากแค่นี้แหละครับผม ขอบคุณครับ 
นางปิยธิดา ประเสริฐศรี ค่ะ ขอบคุณค่ะ คุณลุงสํารวย ตามที่คุณลุงบอกว่าตามไปดูบ้านคุณลุงเที่ ยง 
ประธานสภาเทศบาล ตามขั้นตอนน่าจะแจ้งลุงเที่ยงให้มาแจ้งความเดือดร้อน เขียนเอกสารให้ทาง
 เทศบาล ตามที่ปลัดบอก จะมีเจ้าหน้าที่ไปดู และแก้ปัญหาต่อไป ถ้าเรากล่าว
 ด้วยวาจาเฉย ๆ รับเรื่องได้ แต่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนทางราชการ ถ้ายังไงช่วย
 บอกคุณลุงบุญเที่ยงที่ได้รับความเสียหาย ถูกกระทบในเรื่องนี้ให้มายื่นคําร้อง
 กับทางเทศบาล ส่วนการตรวจรับเรื่องถนน ขอการประสานงานระหว่าง
 เจ้าหน้าที่กับผู้นําชุมชน ค่ะ ขอบคุณค่ะ มีท่านใดเสนอแนะเรื่องอื่น ๆ ไหมคะ 
 ถ้าไม่มีแล้วดิฉันต้องขอบคุณทุก ๆ ท่าน ไม่ว่าผู้อํานวยการโรงเรียน ท่านรีบไป 
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 งานผ้าป่า ผู้อํานวยรพสต สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และพนักงาน
 เจ้าหน้าที่ ปลัด เจ้าหน้าที่เทศบาลทกุท่าน ที่สละเวลามาประชุมในครั้งนี้ ทุกๆ 
 อย่างที่ทุกท่านเสนอแนะแนวทางแก้ไขล้วนเป็นประโยชน์ต่อบ้านของเรา
 ทั้งนั้น เราแตกต่างต่างได้ แต่ไม่แตกแยกนะคะขอความรักความสามัคคีเพื่อ
 บ้านของเราต่อไปนะคะ ค่ะดิฉันขอปิดประชุม สวัสดีค่ะ 
ปดิประชุม เวลา 12.00 น. 
                                                         (ลงช่ือ)   นาริฐา ชาญปรีชาสมุทร   ผู้บันทึกรายงานการประชุม     

           ( นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ) 
                                                             เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน 

 
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล

สองช้ัน ได้ตรวจแล้ว  เมื่อวันที่   8    เดือน   พฤษภาคม    พ.ศ. 2566 
 

       (ลงช่ือ)  ประดิษฐ์  ชิมรัมย ์  ประธานกรรมการ 

            ( นายประดิษฐ์  ชิมรัมย์ ) 
       สมาชิกสภาเทศบาล 

 

             (ลงช่ือ)   ทองคํา  สุยารมัย์      กรรมการ 

            ( นายทองคํา  สุยารัมย์ ) 
      สมาชิกสภาเทศบาล 

 

             (ลงช่ือ)   สัมฤทธ์ิ  กางรัมย ์ กรรมการ 

            ( นายสัมฤทธ์ิ  กางรัมย์ ) 
     สมาชิกสภาเทศบาล 

 

             (ลงช่ือ)   เสย  วิชัยยงค์  กรรมการ 

             ( นายเสย  วิชัยยงค์ ) 
    สมาชิกสภาเทศบาล 

 
             (ลงช่ือ)   รัศมี   พยุงกลาง   กรรมการ 

            ( นางรัศมี   พยุงกลาง ) 
     สมาชิกสภาเทศบาล. 
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             (ลงช่ือ)  วันเพ็ญ  เจรญิรัมย ์ กรรมการ 

                     ( นางวันเพ็ญ  เจริญรมัย์ ) 
    สมาชิกสภาเทศบาล 

 
             (ลงช่ือ)  ลัดดา  นารัมย์  กรรมการ 

                     ( นางสาวลัดดา  นารัมย์ ) 
    สมาชิกสภาเทศบาล 

 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนี้ สภาเทศบาลตําบลสองช้ัน  ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว
เมื่อวันที่   19      เดือน     พฤษภาคม        พ.ศ. 2566 

 
 

             (ลงช่ือ)  ปิยธิดา  ประเสริฐศร ี รับรองรายงานการประชุม 

         ( นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี )  
        ประธานสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน 
 


